

**๕.๑๑ การขอเสนอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๒  
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัชัย เต็งรัตนล้อม (ลับ)**

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาการขอเสนอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๒ โดยสืบเนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัชัย เต็งรัตนล้อม ขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑ ตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๑๓.๕.๑๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมทางวิชาการ พิจารณาเหตุผลที่ผู้เสนอขอทบทวน อีกครั้งภายใน ๖๐ วัน และการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติไม่รับพิจารณาการเสนอขอทบทวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัชัย เต็งรัตนล้อม และจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมิน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมทางวิชาการ และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.)

ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัชัย เต็งรัตนล้อม จึงขอเสนอทบทวนผลงานทาง วิชาการ ครั้งที่ ๒ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยการขอเปลี่ยนตัวบุคคลที่เป็น กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ โดยขอให้คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาการ คัดเลือกหรือสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านดนตรีพื้นบ้านล้านนาโดยตรง เพื่อทำหน้าที่ ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑

- มติสภามหาวิทยาลัย**
- ๑. เห็นชอบการขอเสนอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๒  
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัชัย เต็งรัตนล้อม**
  - ๒. มอบให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) พิจารณา  
และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย**
  - ๓. รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระนี้**